



TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN TIN EVN

Số 22 - năm 2023

Tin tức



THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ KIỂM TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN TẠI QUẢNG NINH

Ngày 11/6, kiểm tra tại các nhà máy Nhiệt điện Mông Dương (1.080MW) và Quảng Ninh (1.200MW), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các công ty tiếp tục điều hành thông suốt, ổn định, hiệu quả các tổ máy; nâng cao tính dự báo, chủ động các kịch bản, phương án ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra; đảm bảo đủ nguyên, nhiên liệu trong mọi tình huống, đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ vận hành, sản xuất an toàn, liên tục, hiệu quả, nhất là trong thời gian cao điểm nắng nóng.

Xem chi tiết [tại đây](#)

TÌNH HÌNH CUNG ỨNG ĐIỆN MÙA NẮNG NÓNG 2023 CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN



Đến thời điểm này, khu vực miền Trung và miền Nam đã đảm bảo cung cấp điện; riêng miền Bắc vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino làm tăng nhu cầu sử dụng điện, cùng với tình trạng nước về các hồ thủy điện rất kém.

Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn liên tục đôn đốc, tìm mọi giải pháp để tăng cường vận hành các nguồn nhiệt điện nhằm ứng phó với tình trạng các hồ thủy điện lớn thiếu hụt nước.

Tính đến ngày 10/6/2023, có khoảng 1.000MW nguồn điện ở miền Bắc được khôi phục vận hành.

Xem chi tiết [tại đây](#)

ĐẢNG BỘ EVN THAM GIA HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN KẾT NỐI VỚI HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW

Hội nghị toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng 12/6, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.



Đảng ủy EVN kết nối trực tuyến với hội nghị theo đường truyền từ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Hơn 4.000 đảng viên thuộc 23 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ EVN tham gia hội nghị từ hơn 100 điểm cầu kết nối trực tuyến.

68/85 DỰ ÁN NLTT CHUYỂN TIẾP ĐÃ GỬI HỒ SƠ ĐỂ ĐÀM PHÁN GIÁ ĐIỆN

Là một trong những thông tin cập nhật đến ngày 13/6/2023 của Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) về tình hình thực hiện thủ tục các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp.

EVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng PPA với 55/56 dự án; trong đó Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm cho 43 dự án. 10 dự án/phần dự án đã hoàn thành COD, được phát điện thương mại lên lưới.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐỘNG VIÊN, THĂM HỎI NGƯỜI LAO ĐỘNG MÙA NẮNG NÓNG

Ngày 8/6, trong chương trình công tác tại Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - ông Ngô Duy Hiểu cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên người lao động Công ty Điện lực Quảng Ninh và trao quà động viên cho tập thể CBCNV công ty và người lao động đang làm việc tại hiện trường.



Thông tin quản lý

SẢN XUẤT - TRUYỀN TẢI

- Đến hết ngày 10/06/2023, sản lượng điện sản xuất của Công ty Nhiệt điện Mông Dương (EVNGENCO 3) là **3.674 triệu kWh**, đạt 52,34% so với kế hoạch giao năm 2023. Do hệ thống huy động công suất cao nên sản lượng điện sản xuất 6 tháng đầu năm nay cao hơn cùng kỳ năm 2022 là 468 triệu kWh.
- Tổ máy số 1 (300MW) của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (EVNGENCO 1) bị sự cố vào ngày 5/6/2023. **Ngày 13/6**, công tác sửa chữa đã hoàn thành để đưa tổ máy vào vận hành trở lại, góp phần giảm áp lực cung ứng điện cho miền Bắc.

KINH DOANH - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

- Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã hoàn thành **đảm bảo cấp điện** cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024.

HỢP TÁC QUỐC TẾ

- Ngày 9/6 tại Hà Nội, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã **tiếp và làm việc** với đoàn công tác cấp cao Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Những năm qua, các khoản vay của AFD góp phần giúp EVN giải bài toán thu xếp vốn một cách hiệu quả, tăng cường đa dạng nguồn vốn, tối ưu hóa chi phí thu xếp vốn mà không làm tăng nợ công của Chính phủ Việt Nam.

TIẾT KIỆM ĐIỆN

- Ngày 8/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành **Chỉ thị số 20/CT-TTg** về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. Trong đó, phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia).

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

- Bộ Công Thương và EVN khẩn trương hoàn thiện **cơ chế khuyến khích** lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trong tháng 6/2023, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với hai đơn vị trên để triển khai mục tiêu về ĐMTMN trong Quy hoạch điện VIII.



Tin tham khảo

- Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoạch: Người dân cần hiểu thêm về thủy điện, hệ thống điện để sẻ chia với khó khăn của ngành Điện... [xem chi tiết](#)
- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga: EVN không “cố tình” để lỗ... [xem chi tiết](#)
- Chùm ảnh: Hạn hán, hồ thủy điện thiếu nước nghiêm trọng... [xem chi tiết](#)

Bản tin EVN

Chỉ đạo: Ban Truyền thông EVN
Tổ chức thực hiện: Trung tâm Thông tin Điện lực
Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.66946731
Email: bantinevn@gmail.com

Trưởng Ban biên tập:
Đinh Thị Bảo Ngọc
Thành viên Ban biên tập:
Nghiêm Anh Tú, Hoàng Thị Tuyết
Phụ trách kỹ thuật gửi file: EVNEIC